



# ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๒๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗

## ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ อวยพรปีใหม่
- ☞ สภาคณาจารย์เชิญร่วมโครงการ Green Heart
- ☞ คอลัมน์ .. Good Morning TEA with C&I
- ☞ มรภ.นครสวรรค์ ศึกษาดูงานน้ำดื่มทะเลแก้ว
- ☞ นักกีฬามรพส. พร้อมแข่งขัน “มอดินแดงเกมส์”

## พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ อวยพรปีใหม่ ให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานโดยยึดถือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก



เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๙๒ (๑/๒๕๕๗) ซึ่งในการประชุมดังกล่าว พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ นายกสภาฯ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ สำหรับ คณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก พร้อมทั้งคอยส่งเสริม สนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการทำงาน อย่างมีความสุข ไม่ว่าจะพบกับอุปสรรคปัญหาต่างๆ มากมายเพียงใด ก็จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้ ด้วยความราบรื่น ในโอกาสนี้ นายกสภาฯ ในฐานะผู้แทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และมอบช่อดอกไม้แด่ นายสมศักดิ์ โชติรัตน์ศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ คนปัจจุบัน



สำหรับการประชุมสภามหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. โดย ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณราช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทีมงาน ได้นำระบบ e - Meeting ด้วย window Surface มาใช้ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย และการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นระบบที่สามารถบริหารจัดการ เอกสารการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณการใช้เอกสารในการประชุม

# สภาคณาจารย์ฯ เชิญชวนบุคลากร มรพส. ร่วมเปิดใจในกิจกรรม Green Heart พร้อมสัญญาเปิดโอกาสให้บุคลากรตามหน่วยงานต่างๆ ร่วมสำรวจปัญหา



## สภาคณาจารย์และข้าราชการ

พร้อมเป็นสื่อกลางสะท้อนปัญหา นำเสนอแนวทางแก้ไขต่อมหาวิทยาลัย  
ขอเชิญบุคลากรทุกท่าน ร่วมเปิดใจไขปัญหาในกิจกรรม

# Green Heart

โปรดตรวจสอบ  
กำหนดการ  
ตามสังกัดของท่าน

สายวิชาการ >> วันที่ 15 และ 22 ม.ค.57 สายสนับสนุน >> วันที่ 16 และ 21 ม.ค.57  
ณ อาคารกิจการนักศึกษา (Student Union) ชั้น 3 เวลา 13.30 - 16.30 น.

ผศ.ศิริพร ไชยเมือง ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. เปิดเผยว่า สภาคณาจารย์ฯ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯ ได้กำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม “โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยทางสภาคณาจารย์ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทรัพยากรบุคคลจะเป็นแรงผลักดันให้นโยบายดังกล่าวสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้กำหนดจัดโครงการสภาคณาจารย์ฯ สัญจร (Green Heart) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปัญหาของบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าตามสายงาน การทำงาน สวัสดิการ และอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว

สภาคณาจารย์ฯ จึงขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านที่สนใจ ได้เข้าร่วมเปิดใจกับกิจกรรม Green Heart ซึ่งจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ กองพัฒนานักศึกษา โดยแบ่งการจัดกิจกรรม ดังนี้

### สำหรับอาจารย์

ครั้งที่ ๑ วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : คณะจากสายวิทยาศาสตร์ (คทว., คทก., คทอ.)

ครั้งที่ ๒ วันพุธที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : คณะจากสายสังคมศาสตร์ (คคส., คมส., ควจ.)

### สำหรับเจ้าหน้าที่

ครั้งที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : คณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์

(๖ คณะ, สวบ., สศว., สวจ., ศูนย์วิทยฯ, หอพัก, สระว่ายน้ำ, ศูนย์การศึกษาพิเศษ, โรงเรียนสาธิตฯ)

ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗ หน่วยงาน : สำนักงานอธิการบดี

(กก., กบศ., กนผ., กบค., กนศ., สปค., สปช., ศูนย์ IT, สำนักงานสภาฯ)

ทั้งนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จะสรุปประเด็นที่ได้จากการสำรวจความคิดเห็นเสนอต่อมหาวิทยาลัย และจะกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการของสภาคณาจารย์ฯ ในระยะต่อไป จึงขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยแจ้งรายชื่อตามแบบตอบรับที่หน่วยงานที่ท่านสังกัด แล้วส่งกลับคืนที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ อาคารที่ปรึกษา มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ภายในไม่เกินวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๐๙๒



▶▶ แจงสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่านทางเว็บไซต์ ..สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จำกัด แจงให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ขอให้สมาชิกสหกรณ์ฯ พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บไซต์ [www.phsc.net](http://www.phsc.net)



# TEA with C&I

By : Dr. Aree Preeadeekul

## สวัสดิ์ปีใหม่๒๕๕๗

“ความสุข” และ “สวัสดิ์ถะ” ที่เดินทางเข้ามาในชีวิตของเราไม่น่าจะมีเพียง “คืนแห่งวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่” แค่ว่าคืนเดียวเท่านั้น พระพุทธวจนะหนึ่งที่เรารับรู้มาเนิ่นนานคือ “ความสุขและความทุกข์อยู่ที่ใจ” จึงเป็นไปได้ที่เราสามารถออกแบบชีวิตของเราให้มีความสุขตามความเหมาะสมของกาลเทศะหรือตามสไตล์ของแต่ละบุคคล ดังข้อความหนึ่งในหนังสือที่มีชื่อว่า “The Writing Life” เขียนโดย แอนนี่ ดิลลาร์ด ที่กล่าวไว้ว่า “แต่ละวันของเราเป็นอย่างไรทั้งชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้น”

คอลัมภ์ Good Morning TEA with C&I มีฐานคิดมาจากการที่ได้สื่อสารกับบุพการีผู้มีพระคุณ อาจารย์ผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา นักคิดที่ยิ่งใหญ่ นักวิจัย นักการศึกษา เพื่อนร่วมงาน และศิษย์อันเป็นที่รักซึ่งแต่ละท่านต่างมีวิธีการที่หลากหลายที่จะอธิบายถึงสวัสดิ์ถะหลายๆ ด้าน ที่ผู้เขียนขอนำมาเชื่อมโยงกับพันธกิจอันทรงเกียรติในบ้านพิบูล : มหาวิทยาลัยแห่งความสุข เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติที่อาจจะจะเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษา หรืออาจจะเป็นความสุขเล็กๆ ในใจคุณ

จากชื่อนั้นสำคัญไฉน “Good morning : สวัสดิ์ยามเช้า” ผู้เขียนนึกถึง “สุขโขทัย” ซึ่งมีความหมายว่า “รุ่งอรุณแห่งความสุข” ส่วน “TEA” ลูกศิษย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์กลุ่มหนึ่งใช้เป็น code ในการสร้างรหัสสรุปผลการเรียนครั้งเมื่อเรียนในหัวข้อ “หลักการจัดการเรียนรู้” พังเหตุผลที่กำหนดรหัสของแต่ละตัวอักษรแล้วนำขึ้นชมในความคิด ดังนี้ อักษร T แทนคำว่า teacher, teach โดยให้ความหมายว่า การเป็นครูที่ดีนั้นควรมีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีความลุ่มลึกในศาสตร์ต่างๆ และควรมีทักษะและเทคนิคในการจัดการเรียนรู้ อักษรตัวถัดมาคือ E ใช้แทน education คือ การศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างและพัฒนาบุคคลให้เป็นผู้ที่มีคุณค่า มีความหมาย และมีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และอักษร A แทน attribute ได้แก่ คุณลักษณะอันดีงามของความเป็นครูนั้นควรเป็นเช่นไร ส่วนอักษร “C&I” นั้น ผู้เขียนคัดเลือกแนวคิดที่สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่อันสำคัญของความเป็น “ครู : instructor” โดยมีความเชื่อว่า เราทุกท่านได้สัมผัสศาสตร์ที่มีความสำคัญยิ่งอยู่ในตนเองอย่างน้อย 2 ประการได้แก่ อักษร C แทนคำว่า Curriculum : หลักสูตร และอักษร I มาจากคำว่า Instruction : กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทั้ง 3 คำ ที่เป็นชื่อคอลัมภ์นี้จึงจัดเป็น “golden words” ที่จะป็นกลไกในการนำเสนอสารัตถะด้านการศึกษา และขอเชิญท่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและด้วยความเคารพ

ในปฐมคอลัมภ์ผู้เขียนขอนำสาระสำคัญจากการได้ร่วม KM กับคณะผู้บริหาร มรพส. **ดร.สาคร สร้อยสังวาลย์ ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม ผศ.ดร.ชุมพล เสมอพันธ์ อาจารย์ และคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสิ** ในหัวข้อ “ทักษะในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาไทยควรเป็นเช่นไร” ซึ่งได้ขอสรุปที่น่าสนใจ อาทิ นักศึกษาไทยควรมีคุณลักษณะที่หลากหลาย เช่น รู้จักใช้เครื่องมือในการเรียนรู้, รอบรู้ multi-cultures, มี life skills, รู้ contents ที่จะเรียนว่าอยู่ที่ไหน, มีวิธีการคัดสรรและคัดกรองข้อมูล, มีทักษะกระบวนการทางปัญญา, รู้ว่าการวัด และประเมินคุณค่าของสิ่งต่างๆ นั้นควรเป็นอย่างไร และ นักศึกษาควรได้รับการฝึกฝนให้เป็นนักวิจัย เพราะ “การวิจัย เป็นการขยายดินแดนแห่งความรู้” เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เขียนได้พบข้อสรุปของนักคิดอีกหลายๆ ท่านบนเครือข่าย www เกี่ยวกับผู้เรียนในศตวรรษนี้ว่า ควรมีทักษะ 5 L กล่าวคือ 1.Learn to questions 2.Learn to search 3.Learn to construct 4.Learn to communicate และ 5.Learn to serve จากแนวคิดข้างต้น ผู้เขียนได้นำมาทดลองใช้เป็น “ปลายทางของการจัดการเรียนรู้” เพื่อนักศึกษาของเราในภาคเรียนนี้ในรูปแบบของ “วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน” ผลการดำเนินงานจะเป็นเช่นไรนั้นจะนำเสนอในครั้งต่อไป

จากช่วงเวลาหนึ่งนี้ “Good Morning TEA with C&I” หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นที่แห่งความสุขเล็กๆ ภายใต้อ้อมแขนพันธกิจใน “รั้วเขียวขาว:Green University” จึงขอเชิญเชิญท่านมาร่วมกันขยายอาณาเขตความรู้และความสุข ..ขอขอบคุณคะ

ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครสวรรค์  
 ศึกษาดูงาน ขั้นตอน และกระบวนการผลิตน้ำดื่ม  
 ณ โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว มรภ.พิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว



เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๗ บุคลากรจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานด้านกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีการผลิตน้ำดื่ม ณ โครงการน้ำดื่มทะเลแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ เพื่อนำความรู้ที่ได้ ไปเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดตั้งโครงการผลิตน้ำดื่ม ภายในหน่วยงานต่อไป

ทัพนักกีฬา มรพส. พร้อมเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ “มอดินแดงเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ๑๔ - ๒๒ มกราคมนี้

“เหนือชัยชนะ คือ น้ำใจนักกีฬา มิตรภาพ และความปรองดอง”

มอดินแดงเกมส์ 41

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41  
 14-22 มกราคม 2557

MOR DIN DAENG, MORE THAN GAMES

สนับสนุนโดย:

นายประสงค์ ไทยสง่า หัวหน้างานส่งเสริมการกีฬา มรพส. แจ้งว่า ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๔๑ รอบมหกรรม “มอดินแดงเกมส์” ที่จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในระหว่างวันที่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๗ โดยทัพนักกีฬา มรพส. เข้าร่วมทั้งสิ้น ๓๖ คน แข่งขัน ๗ ชนิดกีฬา ได้แก่ วอลเลย์บอลชาย เปตอง บิลเลียด เทเบิลเทนนิส ยูโด ตะกร้อทีมเดี่ยว และเทควันโด จากทั้งหมด ๒๙ ชนิดกีฬา ทั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น ๑๑๓ มหาวิทยาลัย

จึงขอเชิญชวนชาวพิบูลสงครามทุกท่าน ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ทัพนักกีฬา มรพส. ในการเข้าแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย “มอดินแดงเกมส์” ครั้งที่ ๔๑ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชื่อประดิษฐ์กุล  
 บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิติต ปรุ่งศักดิ์, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
 156 หมู่ 5 ต.พลาชอุ่มหน่อก อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร โทร.0-5526-7000 / แฟกซ์ 0-55267-108  
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kui.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com